



ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพปาง
เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของไวรัสโคโรนา coronavirus (๒๐๑๙-nCoV)

.....

เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา coronavirus (๒๐๑๙-nCoV) ที่มีแหล่งกำเนิดจากเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน มีการติดเชื้อและความรุนแรงขั้นมีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมาก การติดเชื้อจะใช้เวลา ๒ - ๓ วัน จึงเริ่มแสดงอาการป่วยเป็นไข้ การระบาดของโรคนี้น่าจะง่าย เนื่องจากติดต่อผ่านทางระบบหายใจ และการสัมผัส สสารคัดหลั่ง ที่มาจากร่างกายของผู้ติดเชื้อ และมีหลักฐานชัดเจนว่า มีผู้ป่วย หรือผู้ติดเชื้อ เดินทางเข้ามาประเทศไทย

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพปางมีความห่วงใยสถานการณ์ดังกล่าวเช่นกัน เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา และเพื่อปฏิบัติตามประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จึงเห็นควรดำเนินการตามมาตรการ ดังนี้

๑. นักศึกษาจีนที่เดินทางกลับบ้านที่ประเทศจีนในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา และยังไม่ได้เดินทางกลับประเทศไทย ขอให้พำนักอยู่ในประเทศจีนต่อไปเป็นระยะเวลาอย่างน้อย ๒ สัปดาห์ และ ขอให้งานศึกษานานาชาติ โครงการจัดตั้งสถาบันภาษาติดต่อกับนักศึกษาเหล่านั้นเพื่อแจ้งกำหนดการที่เหมาะสมกับสถานการณ์ต่อไป ทั้งนี้สาขาวิชาควรจัดการสอนเสริมให้กับนักศึกษา หลังจากที่เดินทางกลับมาแล้ว

๒. สำหรับนักศึกษาจีนที่พำนักในประเทศไทยและไม่ได้เดินทางกลับประเทศจีนในช่วงระยะเวลาสองสัปดาห์ที่ผ่านมา ขอให้ประธานสาขาวิชาและงานศึกษานานาชาติ โครงการจัดตั้งสถาบันภาษาประสานกับนักศึกษาเหล่านั้นเพื่อขอให้หลีกเลี่ยงการพบปะกับคนที่เพิ่งเดินทางกลับมาจากประเทศจีนเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะติดเชื้อ และขอให้งดการเดินทางกลับประเทศจีน

๓. ในกรณีนักศึกษาหรือบุคลากรที่ได้เดินทางกลับมาจากประเทศจีน หลังจากวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ ขอให้นักศึกษาหรือบุคลากรเหล่านั้นหยุดเรียน และหยุดทำงาน เป็นระยะเวลา ๑๐ วัน นับจากวันที่เดินทางกลับ และขอให้แจ้งชื่อ เบอร์โทรศัพท์ และที่อยู่ ให้อาจารย์ที่ปรึกษาหรือประธานสาขาวิชาหรือผู้บังคับบัญชาทราบ โดยให้อาจารย์ที่ปรึกษาหรือประธานสาขาวิชาหรือผู้บังคับบัญชาทราบส่งข้อมูลนักศึกษาและบุคลากรเหล่านั้นมายังงานศึกษานานาชาติ โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา และงานเจ้าหน้าที่และสวัสดิการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดีแล้วแต่กรณี

๔. นักศึกษาและบุคลากรที่มีไข้ หรือมีอาการผิดปกติทางระบบทางเดินหายใจ ควรรายงานให้อาจารย์ที่ปรึกษา หรือประธานสาขาวิชา หรือผู้บังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชาขั้นต้นทราบ ควรไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาล ไม่ควรรักษาตนเอง และควรได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด มิให้มีการแพร่เชื้อต่อไป

๕. ในกรณีที่นักศึกษาหรือบุคลากรต้องเดินทางไปยังประเทศจีน ขอให้ระงับการเดินทางไว้ก่อน และ หากไม่สามารถหลีกเลี่ยงการเดินทางได้ ขอให้หลีกเลี่ยงสถานที่แออัด ไม่อยู่ใกล้ชิดผู้ป่วยไอจาม สวมใส่หน้ากากอนามัย เมื่ออยู่ในที่ชุมชน หลีกเลี่ยงการเข้าไปตลาดค้าสัตว์ และหมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอด้วยน้ำและสบู่ หรือ แอลกอฮอล์เจลล้างมือ

๖. ทางมหาวิทยาลัยจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และอาจมีความจำเป็นต้องขอความร่วมมือจากส่วนราชการ คณะ สำนัก หน่วยงานภายในและนักศึกษา ในโอกาสต่อไปเพื่อป้องกันการระบาดของโรคทั้งนี้ นักศึกษาและบุคลากรสามารถติดตามสถานการณ์การระบาดของโรค ได้จากเว็บไซต์ของกรมควบคุมโรค <https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/intro.php>

และขอให้ส่วนราชการ คณะ สำนัก หน่วยงานภายในรายงานข้อมูลหรือเหตุการณ์ผิดปกติมายัง มหาวิทยาลัย ด้วย เพื่อร่วมกันควบคุม สถานการณ์นี้ร่วมกัน โดยขอให้จัดส่งข้อมูลได้ที่ งานนันทศึกษา นานาชาติ โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา(๐๕๔) - ๒๓๗๓๙๙ ต่อ ๖๐๐๑ - ๒ หรือต่อเบอร์ภายใน ๑๗๐๕

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓



(รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง